

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน  
เพื่อโปรดทราบ ช่องทางการรับ-ส่งหนังสือของ  
สำนักงาน ป.ย.ป.



( นายทวีป สิงห์รัตน์ )

ร.ลนค.

วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๔๔

**คำสั่งการไม่ได้ถูกแก้ไข**

**ชื่อใบรับรองที่ใช้ลงนาม : ทวีป สิงห์รัตน์ (taweeep\_s)**

\* Invisible Digital Watermarking Methodology for  
Image Validation





กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ ๖๖๕๙๒
วันที่ ๑๗/๐๕/๖๕
เวลา ๑๕.๓๙๖.

ที่ นร ๑๕๐๐/ว ๙

สำนักงาน ป.ย.ป.  
อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น ๔  
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติรับทราบแนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการและให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ ติดต่อราชการระหว่างกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นั้น

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาปรับใช้ในการรับ - ส่งเอกสารระหว่างส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า พร้อมรองรับสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รวมทั้งสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกวงสถานการณ์วิกฤต ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานพิจารณาดำเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการกับสำนักงาน ป.ย.ป. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางที่แจ้งไว้กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส่วนการส่งหนังสือให้สำนักงาน ป.ย.ป. ให้ส่งไปทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sto\_thailand@sto.go.th โดยไม่ต้องส่งหนังสือฉบับจริงและให้ถือว่าการตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานการรับหนังสือระหว่างหน่วยงาน เว้นแต่กรณีหนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือที่อยู่ในรายการที่สงวนไว้เป็นการเฉพาะของส่วนราชการให้ยังคงจัดทำในรูปแบบกระดาษและจัดส่งทางไปรษณีย์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงาน ป.ย.ป. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๕๗๐๐ และนางสาวกาญจนา อิมมอกใจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๕ ๐๔๘ ๔๒๔๘ หรือนางพุดธิมา ตรีการวนิช ผู้อำนวยการกอง ๑ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑ ๕๕๕ ๒๘๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

**นางษ์สวาท**

(นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๗๐๐ - ๑๓ ต่อ ๕๐๐๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๗๑๔

ปลัด